

KỶ HỢP THỨ SÁU, QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

cũng như các thành viên Chính phủ. Thủ tướng nhấn mạnh: Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội, dù tín nhiệm cao hay tín nhiệm thấp đều có chung ý nghĩa thời thúc Chính phủ trong việc thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ phát triển đất nước còn rất nhiều thách thức ở phía trước. Qua 10 ngày diễn ra kỳ họp, Quốc hội đã dành nhiều ngày thảo luận, chất vấn và cho ý kiến về nhiều vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, xây dựng pháp luật, trong đó có những vấn đề hệ trọng của đất nước. Các ý kiến hết sức đa dạng và sâu sắc, thậm chí có những ý kiến trái nhau nhưng tất cả đều rất thẳng thắn và tâm huyết, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của các vị đại biểu đối với cử tri

cũng như đối với đất nước. Thủ tướng chân thành cảm ơn các đại biểu về những ý kiến thảo luận, chất vấn đã giúp Chính phủ nhận diện rõ nét hơn những hạn chế, bất cập, trên cơ sở đó để ra chương trình hành động và giải pháp sát thực tiễn để giải quyết những vấn đề đang đặt ra. Thủ tướng nhấn mạnh, thời gian tới, Chính phủ tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm chế lạm phát, bảo đảm an toàn tài chính quốc gia, an ninh tiền tệ, an ninh lương thực, an ninh truyền thống và phi truyền thống. Quyết liệt tái cơ cấu lại nền kinh tế theo Nghị quyết số 24 của Quốc hội một cách thực chất và hiệu quả hơn nữa, trong đó có việc giải quyết những yêu cầu, bất cập trong phát triển

kinh tế tư nhân mà nhiều đại biểu Quốc hội đã đề cập, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phát biểu kết thúc chương trình chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này, có thể coi như là cuộc sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, thể hiện thái độ trách nhiệm của Quốc hội trong việc giám sát đến cùng, đối với những quyết định của Quốc hội về những vấn đề quan trọng của đất nước, những vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Nội dung chất vấn tại kỳ họp này có phạm vi rộng, nhiều chất vấn của đại biểu liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở hầu hết các lĩnh vực của cả khối hành pháp và tư pháp.

Phiên chất vấn đã diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, tiếp tục có sự trao đổi, tranh luận sôi nổi không chỉ giữa đại biểu với người trả lời chất vấn, mà còn tranh luận giữa các đại biểu với nhau để làm rõ thêm vấn đề. Các vị đại biểu Quốc hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm cứu kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề. Các thành viên Chính phủ, trưởng ngành cơ bản đã trả lời rõ, thẳng thắn về kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, nhận trách nhiệm và có giải pháp cụ thể để khắc phục. Tuy nhiên, cũng có vấn đề trả lời còn chưa đáp ứng được yêu cầu của đại biểu nên còn nhiều ý kiến tranh luận, trao đổi lại.

Qua phiên chất vấn cho thấy, việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội đã được

Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nghiêm túc, chủ động triển khai thực hiện với nhiều giải pháp, biện pháp đồng bộ, quyết liệt; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện có hiệu quả các yêu cầu của Quốc hội, tạo sự chuyển biến góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng được giữ vững. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc hội giao, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện đạt hoặc vượt yêu cầu. Kết quả đó được đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Quốc hội ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, của các ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

năm 2014) đăng ký xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020.

Trong 9 tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, Vũ Thư đạt 5 tiêu chí gồm: thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh chính trị, trật tự xã hội, tự an toàn xã hội, quốc phòng được giữ vững. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc hội giao, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện đạt hoặc vượt yêu cầu. Kết quả đó được đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Quốc hội ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, của các ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

dựng cơ bản. Đối với 8 xã còn chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020. Trong 9 tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, Vũ Thư đạt 5 tiêu chí gồm: thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh chính trị, trật tự xã hội, tự an toàn xã hội, quốc phòng được giữ vững. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Quốc hội giao, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thực hiện đạt hoặc vượt yêu cầu. Kết quả đó được đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Quốc hội ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, của các ngành trong việc trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 1/11, tại trụ sở UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố, trao các quyết định về điều động, bổ nhiệm cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ và đại diện lãnh đạo các đơn vị

có cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Xuân Khánh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được điều động đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường, bổ nhiệm giữ chức

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Bùi Đức Hạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương được điều động đến nhận công tác tại Sở Công Thương, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm trong đợt này. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao quá trình

công tác của hai đồng chí đã thể hiện được trình độ, khả năng của mình trên các vị trí công tác ở các lĩnh vực khác nhau. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí cần phát huy tối đa ưu điểm, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng tiếp cận với công việc mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong tập thể, lãnh đạo hai đơn vị tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các đồng chí mới được phân công, điều động hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng

với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đồng chí đã được điều động, bổ nhiệm phát biểu cảm ơn sự tin tưởng, quan tâm, giúp đỡ của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời hứa trên cương vị công tác mới sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tập thể cơ quan, đơn vị vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội đảng cấp cấp đã đề ra.

THU THỦY

TỌA ĐÀM...

(Tiếp theo trang 1)

Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tham gia tọa đàm, các tác giả có công trình được ghi danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam gồm: Trần Văn Trà với công trình "Nghiên cứu phát triển mới các dây chuyền tự động, hiện thực công nghệ tiên tiến sản xuất sữa gạo, đóng gói màng co tự động

inline phục vụ công nghiệp hóa chế biến nông sản"; Trần Mạnh Báo với công trình "Nghiên cứu, chọn tạo giống lúa thuần mới TBR225 phục vụ cho các tỉnh miền Bắc và miền Trung"; Nguyễn Việt Huy với công trình "Thiết kế, chế tạo mới một số bộ thí nghiệm quang học trong dạy học Vật lý ở bậc THCS, THPT và đại học" và tác giả Phan Kế Toại với công trình "Nghiên cứu áp dụng chụp cắt lớp vi tính 128 dãy trong chẩn đoán phình động mạch não". Các tác giả đã chia sẻ những kinh nghiệm,

khó khăn, thuận lợi trong quá trình nghiên cứu, sáng tạo các đề tài, giải pháp khoa học, kỹ thuật áp dụng vào các lĩnh vực đời sống, kinh tế - xã hội.

Tại buổi tọa đàm, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh cũng đã phổ biến những điểm cơ bản và điểm mới của hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật lần thứ VIII, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ IV năm 2018 - 2019.

Nhân dịp này, 4 tác giả được ghi danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 20 sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học được nhận quà của

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả sáng tạo của các tác giả được ghi danh trong sách vàng sáng tạo Việt Nam và thành tích học tập, nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, các cấp, ngành, đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ; mỗi đơn vị, cá nhân cần

tập trung sáng tạo, nghiên cứu tạo ra các sản phẩm có tính ứng dụng cao, tăng năng suất lao động, chất lượng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền và tổ chức, đánh giá, chấm điểm hội thi, cuộc thi; các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm hơn nữa tới hoạt động khoa học, công nghệ, coi đó là hoạt động thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng chí cũng đánh giá cao vai trò của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh trong tổ chức các hội thi, cuộc thi.

Thao giảng về đổi mới phương pháp dạy học

Chiều ngày 1/11, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức thao giảng về đổi mới phương pháp dạy học cho công đoàn mặt số trường THPT trong tỉnh.

Tham gia thao giảng năm nay có sự tham dự của 4 trường THPT: Bắc Đông Quan (Đông Hưng), Đông Thụy Anh (Thái Thụy), Nam Duyên Hà (Tiền Hải), Phú Dục (Quỳnh Phụ). Các trường tham gia thao giảng với các môn: Công nghệ, Địa lý, Toán, Vật lý. Nội dung thao giảng, mỗi giáo viên thực hành giảng dạy 1 tiết học được quy định trong chương trình giảng dạy. Trong 45

phút giảng dạy, các đoàn viên tham gia giảng dạy đều sử dụng thành thạo, khai thác có hiệu quả phần mềm, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ dạy học; các em học sinh chủ động tìm tòi, phát hiện kiến thức của bài học; các giờ dạy hướng tới yêu cầu học của học sinh...

Thông qua đợt thao giảng nhằm tuyển chọn đoàn viên công đoàn cơ sở có giờ dạy đổi mới phương pháp đạt kết quả cao, qua đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

NGUYỄN ĐỒNG

Hơn 200 người tham dự buổi tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm

Hơn 200 người dân xã Thụy Liên (Thái Thụy) đã tham gia hội nghị tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tổ chức sáng ngày 1/11, tại xã Thụy Liên.

Tham dự hội nghị, người dân được cán bộ Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp giới thiệu các văn bản pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tìm hiểu, trang bị về những kiến thức, giải pháp để tiết kiệm năng lượng đối với những thiết bị trong

gia đình hiện nay như việc lựa chọn sản phẩm, thiết bị có dán nhãn năng lượng, sử dụng các thiết bị như ti vi, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt..., đúng cách nhằm giúp tiết kiệm điện năng. Thông qua hội nghị nhằm giúp người dân trên địa bàn xã Thụy Liên nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm chi phí cho các hộ gia đình, hạn chế tình trạng cắt điện luân phiên trên địa bàn, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia...

TRẦN TUẤN

Năm 2018, "Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo công nghệ 4.0" sẽ có 3 vòng thi, với sự góp mặt của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo xuất sắc đến từ 7 lĩnh vực: công nghệ nông nghiệp, công nghệ giáo dục, Công nghệ y tế, khởi nghiệp du lịch, công nghệ tài chính, công nghệ 4.0 và khởi nghiệp tác động xã hội.

Đối chiến thắng sẽ được nhận các giải thưởng hấp dẫn từ TECHFEST 2018, bao gồm: 1 vé đến thung lũng Silicon (Hoa Kỳ) vào tháng 5/2019 và trở thành đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi khởi nghiệp Startup World Cup (Hoa Kỳ) (cơ hội nhận đầu tư 1 triệu USD); 1 vé đến Hàn Quốc vào tháng 12/2018 để kết nối đầu tư và giao lưu với hệ sinh thái khởi nghiệp trong khu vực.

Đối tượng dự thi là các cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Thời gian đăng ký tham gia cuộc thi đến hết ngày 5/11/2018 tại địa chỉ <https://techfest.vn/>.

Vòng loại của cuộc thi sẽ được tổ chức từ ngày 6 - 16/11 tại Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, các đội thi thuộc cùng một làng công nghệ sẽ tranh tài với nhau. Tiêu chí để đánh giá các đội thi dựa trên thực trạng vận hành doanh nghiệp hiện tại và tiềm năng phát triển trong

Khởi động cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo công nghệ 4.0

(chinhphu.vn) Bộ Khoa học và Công nghệ vừa khởi động "Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo công nghệ 4.0 - Innovative Technopreneur Contest" là hoạt động thường niên nổi bật trong khuôn khổ TECHFEST - ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia. Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 6/11 - 1/12/2018.



Ảnh minh họa

tương lai, cụ thể: Kế hoạch phát triển doanh nghiệp với các cột mốc đã đạt được; Quy mô thị trường hiện tại và thị trường tiềm

năng của doanh nghiệp; Nguồn nhân lực hiện tại của doanh nghiệp; Thống kê tài chính và kế hoạch sử dụng các nguồn vốn;

Các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với đối tác.

Vòng bán kết sẽ được tổ chức ngày 30/11 tại thành phố Đà Nẵng với sự tham gia của 35 đội. Bao gồm: 4 đội từ vòng sơ khảo cuộc thi khởi nghiệp "Jumping to 4.0" do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức, 10 đội trực tiếp tiến vào vòng bán kết từ các cuộc thi tại Techfest Vùng, 21 đội trực tiếp tiến vào vòng bán kết theo kết quả vòng loại "Cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo công nghệ 4.0" do các Làng công nghệ tổ chức.

Tại vòng này, mỗi đội sẽ có 3 phút thuyết trình bằng tiếng Anh trước hội đồng giám khảo là các chuyên gia, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế và 2 phút trả lời các câu hỏi của ban giám khảo. Vòng chung kết sẽ diễn ra

ngày 1/12/2018. Số đội tham dự gồm: 10 nhóm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có kết quả cao nhất trong vòng bán kết của cuộc thi. Mỗi đội sẽ có 5 phút thuyết trình bằng tiếng Anh và 3 phút trả lời các câu hỏi của ban giám khảo.

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (TECHFEST) là sự kiện thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức dành cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam.

Mục tiêu của TECHFEST là trở thành sự kiện về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hàng đầu Việt Nam, thu hút sự quan tâm và tham gia của cộng đồng khởi nghiệp quốc tế; tập trung kết nối đầu tư, tạo cơ hội bước ra sân chơi quốc tế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam; và trở thành một kênh hiệu quả trong việc góp ý, đề xuất, kiến nghị về hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Sau 3 năm tổ chức, TECHFEST đã và đang có những bước đổi mới và phát triển cả về cả quy mô lẫn chất lượng, thu hút nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư, tạo ra nhiều cơ hội trao đổi và kết nối.

THÀNH PHỐ...

(Tiếp theo trang 1)

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, như thu hồi nợ đến hạn còn khó khăn; một số gia đình được gia hạn nợ nhưng không có khả năng trả đúng hạn; công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát ở một số địa phương còn hạn chế; công tác quản lý nguồn vốn chưa thật sự chặt chẽ...

3 tháng cuối năm, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân

hàng CSXH trên địa bàn thành phố tiếp tục rà soát, triển khai các chương trình tín dụng trọng điểm, bảo đảm tăng trưởng đủ nợ đạt chỉ tiêu đề ra; tập trung thực hiện các mục tiêu giảm nợ xấu, lãi tồn đọng; nâng cao chất lượng dịch vụ ủy thác thông qua các tổ chức hội, đoàn thể; chú trọng thực hiện cho vay đúng đối tượng; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đúng quy cầu nhiệm vụ được giao.

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM



AGRIBANK

Mang phồn thịnh đến khách hàng

BỐ CÁO

THÀNH LẬP AGRIBANK CHI NHÁNH BẮC THÁI BÌNH

- Căn cứ văn bản số 1043/QĐ-HĐTV-TCTL của Hội đồng thành viên Agribank ngày 09/10/2018 về điều chỉnh phạm vi quản lý của Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

- Căn cứ văn bản số 1047/QĐ-HĐTV-TCTL của Hội đồng thành viên Agribank ngày 09/10/2018 về điều chỉnh phạm vi quản lý của Chi nhánh Agribank trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thái Bình (Sau đây gọi tắt là: Agribank Chi nhánh Bắc Thái Bình) được thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 01/11/2018 với các thông tin cụ thể như sau:

- Tên chi nhánh: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bắc Thái Bình. Địa chỉ Chi nhánh: Số 297, Đường Trần Hưng Đạo, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 02273.833.087
- Số giấy phép đăng ký kinh doanh: 0100686174-885 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp lần đầu ngày 27 tháng 12 năm 1999 và đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 22 tháng 10 năm 2018.
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Viết Chính - Giám đốc.
- Phạm vi quản lý: Agribank Chi nhánh Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà và các phòng giao dịch trực thuộc.